



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

## Tiếp xã giao Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Ảnh: THÀNH TÂM

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng ngày 22/1, UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn về tỉnh hình thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng

Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới Đoàn công tác tình hình thực

hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp và các địa phương trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt được kết quả tích cực. Mỗi năm, tỉnh cấp ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo lễ, tết cho người

có công; hàng nghìn ngôi nhà xuống cấp của người có công đã được tu sửa và xây mới; tập trung giải quyết hồ sơ tổn động liên quan đến chế độ thương binh, liệt sĩ; giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... (Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

## Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

## Các cơ quan, địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4

Chiều ngày 22/1, UBND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chủ trì

cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chủ trì

TRỊNH CƯỜNG

## Tổ chức hội chợ mừng Đảng, mừng xuân 2018

Sáng ngày 22/1, Sở Công Thương họp triển khai công tác tổ chức hội chợ mừng Đảng, mừng xuân 2018.

Theo kế hoạch, hội chợ được tổ chức từ ngày 7 - 12/2/2018 tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Hội chợ dự kiến có 150 gian hàng của khoảng 100 doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài tỉnh. Trong hội chợ có điểm bình ổn giá với quy mô 16 gian hàng phục vụ nhân dân mua sắm hàng hóa đón tết Nguyên đán.

Đến nay, Sở Công Thương đã mời được 139 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, triển khai công tác thiết kế, sơ đồ gian hàng, băng rôn, phướn, cổng hội chợ và triển khai tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá tại hội chợ. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức hội chợ, trong đó đặc biệt chú trọng công tác an ninh, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, mặt bằng tổ chức và công tác trông giữ xe.

THU THỦY

## Hơn 8.700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh có hơn 8.700 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, tăng hơn 1.370 người so với cùng kỳ năm 2016. Dù đã thực hiện nhiều giải pháp song tốc độ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn chậm.

Từ ngày 1/1/2018, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể: hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác. Nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, năm 2018 ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đóng BHXH tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tập trung tuyên truyền đến nhóm đối tượng ở nông thôn. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên toàn ngành nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách về BHXH.

HOANG LANG

## Cung cấp kiến thức về bảo vệ trẻ em cho học sinh

Sáng ngày 22/1, Trường THCS Hồng Tiến (Kiến Xương) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em và phát huy quyền trẻ em.



Học sinh tìm hiểu kiến thức về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Hơn 260 học sinh của Trường THCS Hồng Tiến được giảng viên Khoa Công tác xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình truyền đạt các kiến thức về tâm sinh lý và những thay đổi ở lứa tuổi vị thành niên; một số vấn đề về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; thực trạng về nạn bạo hành, xâm hại trẻ em cũng như kỹ năng phòng vệ khi bị tấn công; vai trò của gia đình, nhà trường trong giáo dục và định hướng cho trẻ trước những vấn đề phức tạp của xã hội...

Những kiến thức được truyền đạt tại hội nghị tập huấn sẽ giúp các em tự tin và chủ động hơn trong việc phòng tránh các tệ nạn xã hội, yên tâm trong học tập để đạt kết quả cao.

NGUYỄN DÙNG

## Tiến Hải Nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm nay, Tiến Hải phấn đấu gieo cấy 10.230ha lúa. Để đạt mục tiêu năng suất, sản lượng để ra, huyện đã triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất của tỉnh, huyện cho nông dân. Cụ thể, hỗ trợ 30 tấn thóc giống lúa Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, RVT; 1.133,25kg thuốc diệt chuột, trong đó 767,25kg cho lúa xuân, 216kg cây màu xuân, 150kg cây màu hè. Đồng thời hỗ trợ 120.000 đồng/ha đối với diện tích có hợp đồng diệt chuột bằng công nghệ sinh học, 100% thuốc trừ rầy trên mạ. Để bảo đảm cơ chế hỗ trợ kịp thời, huyện yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn nhận phân bổ giống do các đơn vị cung ứng, kiểm tra giám sát triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ giống lúa, thuốc diệt chuột... giúp cho nông dân sản xuất đúng khung thời vụ để ra.

MẠNH THẮNG

## Chương trình "Ấm áp vùng cao"

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức chương trình "Ấm áp vùng cao" lần thứ VI, năm 2018 tại xã Quý Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.



Kiểm tra sức khỏe cho người dân xã Quý Quán.

Tại chương trình, 30 thành viên của đoàn tình nguyện đã khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hơn 4.000 bộ quần áo, giày, dép, chăn màn cũ đã qua phân loại cho nhân dân xã Quý Quán. Bên cạnh đó, đoàn đã tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 353 áo khoác mới cho các em học sinh, 229 mũ len và 20 chăn ấm cho các em nhỏ Trường Mầm non; 3 ti vi cho các trường học trên địa bàn xã.

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhằm chia sẻ, động viên người dân và học sinh các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

PHƯƠNG CHI

## Tập trung phát triển hạ tầng đô thị

(Xem trang 2)



Thành phố Thái Bình phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020.

## CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

## Cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ tết Nguyên đán

(Xem trang 3)